

บทความพิเศษ

รางวัลสำหรับแพทย์และบุคลากรการแพทย์ที่มีผลงานดีเด่น

บุญเต็ม แสงดิษฐ์

สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

องค์กรต่างๆ มักกำหนดให้มีการมอบรางวัลสำหรับบุคลากรขององค์กรและบุคคลในวิชาชีพที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรขององค์กร และบุคคลในวิชาชีพต่างๆ ให้ปฏิบัติงานดี มีประสิทธิภาพ

บทความนี้ได้รวบรวมรางวัลต่างๆ ในระดับชาติและนานาชาติที่มอบแก่แพทย์ไทยที่มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างในการทำงานที่สร้างประโยชน์ด้านการพัฒนาสุขภาพ บางรางวัลบุคลากรการแพทย์อื่นๆ และบุคคลวิชาชีพอื่นที่มีคุณสมบัติตามกำหนดก็มีสิทธิ์รับรางวัลได้

ปัจจุบันประเทศไทยมีแพทย์ประมาณ 40,000 คน มีองค์กรที่ดูแลผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์ มีมูลนิธิที่สนับสนุนความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข และมีองค์กรระดับนานาชาติหลายองค์กรที่มอบรางวัลแก่แพทย์ที่มีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังต่อไปนี้

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์¹

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้กำหนดให้มีรางวัลสำหรับแพทย์ดีเด่น 2 รางวัล คือ

1. **รางวัลทุนสมเด็จพระวันรัต** มอบแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ อันน่าชื่อเสียงมาสู่วงการแพทย์ไทย ปกติจะให้ปีละ 1-2 รางวัล เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2513

2. **รางวัลแพทย์ดีเด่น** มอบแก่แพทย์ที่มีผลงานดีเด่นในชนบท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อุดหนุน รับผิดชอบในหน้าที่โดยสม่ำเสมอ ปกติจะให้ปีละ 1-2 รางวัล เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2514 รางวัลประกอบด้วยโล่เกียรติยศ และเงิน 50,000 บาท ให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลในเดือนกันยายน และมีพิธีมอบรางวัลในการประชุมใหญ่ของแพทยสมาคมฯ ในเดือนมกราคมของปีถัดไป

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล²

คณะกรรมการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กำหนดให้มีการมอบ “รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท” ปีละ 1 รางวัล ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 เพื่อประกาศเกียรติคุณแพทย์ในชนบทที่มีผลงานดีเด่น พิจารณาจากการให้บริการ การบริหาร มนุษยสัมพันธ์ ความเสียสละ ความสนใจใฝ่รู้ ความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีระยะเวลาปฏิบัติงานในชนบทติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี รางวัลประกอบด้วยโล่เกียรติยศ และเงิน 100,000 บาท มีพิธีมอบรางวัลในเดือนกันยายน

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์³

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ ได้คัดเลือกแพทย์สตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ เพื่อมอบ “รางวัลแพทย์สตรีดีเด่น” เป็นโล่เกียรติยศในการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ต่อมาได้มีการมอบ “รางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง” ด้วย

มูลนิธิแพทย์ชนบท⁴

มูลนิธิแพทย์ชนบทร่วมกับชมรมแพทย์ชนบทได้คัดเลือกแพทย์ที่ทำงานในชนบทที่ทุ่มเท เสียสละเพื่อชนบท เพื่อมอบรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นปีละ 2 รางวัล จากกองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ซึ่งตั้งขึ้นในมูลนิธิแพทย์ชนบท เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นายแพทย์กนกศักดิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งถูกลอบยิงจนเสียชีวิต เมื่อ พ.ศ. 2527 รางวัลประกอบด้วยโล่รางวัลและเงิน 100,000 บาท เริ่มมีการมอบรางวัลตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ในการประชุมประจำปีของผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชน และสมาชิกชมรมแพทย์ชนบท ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกันยายนของทุกปี

มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์⁵

มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดลฯ จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2534 ด้วยการริเริ่มของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวโรกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรม

ราชชนก ครบ 100 ปี ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์ และเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย

มูลนิธินี้ได้กำหนดขั้นตอนและหลักการคัดเลือกผู้ได้รับ “รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล” เพื่อให้เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่ทรงเกียรติ มีการมอบรางวัลทุกปี ละ 2 รางวัล คือ รางวัลทางการแพทย์ มอบแก่บุคคลหรือองค์กรที่ปฏิบัติงาน และ/หรือวิจัยดีเด่นทางการแพทย์ และรางวัลทางการสาธารณสุข มอบแก่บุคคลหรือองค์กรที่ปฏิบัติงานดีเด่นทางด้านสาธารณสุข เป็นประโยชน์แก่สุขภาพอนามัยของมนุษยชาติ รางวัลประกอบด้วยเหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และ เงิน 100,000 เหรียญสหรัฐ ให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลต่อเลขาธิการมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม มีคณะกรรมการกลั่นกรองตัดสิน ประกาศผลในปลายเดือนพฤศจิกายน-ต้นเดือนธันวาคม และมีพิธีพระราชทานรางวัลในเดือนมกราคมของปีถัดไป เริ่มมีการมอบรางวัลตั้งแต่ พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ยังมีโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดลที่ให้ทุนแพทย์จบใหม่ให้ไปศึกษาวิจัยหรือดูงานต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี ไม่เกิน 5 คนต่อปี โดยคัดเลือกจากนักศึกษาแพทย์ปีที่ 5 จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่อายุไม่เกิน 30 ปี

มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท บี บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด⁶

มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท บี บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันกำหนดให้มี “รางวัลมหิดล-บี บราวน์” เพื่อมอบแก่บุคคลในประเทศไทยที่มีความสามารถ มีผลงานที่ได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่การแพทย์และสาธารณสุขของไทย อยู่ในกรอบแห่งจริยธรรมของวิชาชีพ มีจุดเด่นของผลงาน มีนวัตกรรม มีการนำไปใช้ประโยชน์ มีประสิทธิผล/ผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เป็นผลงานที่ได้กระทำอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์และดีเด่น เป็นที่ยอมรับและแพร่หลาย เริ่มมีการมอบรางวัลตั้งแต่ พ.ศ. 2536

แพทยสภา⁷

คณะกรรมการแพทยสภาได้มีการคัดเลือก “แพทย์ดีเด่นของแพทยสภา” เป็นประจำทุก 2 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2539 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้สาธารณชนได้ทราบถึงการทำงานของแพทย์ที่ปฏิบัติงานดีเด่น ทางด้านการครองตน ครองคน และครองงาน มีคุณสมบัติดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน อุทิศตนทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมด้านการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นตัวอย่างที่ดีของเพื่อ

ร่วมวิชาชีพ โดยมี คณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ดีเด่นจากหน่วยงานต่างๆ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ แพทย์ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป และ แพทย์ที่เกษียณอายุ

มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก⁸

คณะสงฆ์วัดปทุมวนารามได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้งมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านที่ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจที่อำนวยการประโยชน์สุขแก่ชาวไทยด้านการแพทย์ มูลนิธิได้กำหนดให้มี “รางวัลบัณฑิตแพทย์ดีเด่น” ประจำปี โดยคัดเลือกผู้รับรางวัลจากผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์จากทั่วประเทศ เกณฑ์ในการพิจารณาคือ ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 ผลการเรียนใน 4 วิชาหลักด้านการแพทย์ต้องดีมาก มีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่ามีคุณธรรม จริยธรรม รางวัลประกอบด้วยเงินรางวัล 100,000 บาท และหนังสือประกาศเกียรติคุณ มีพิธีมอบรางวัลในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันมหิดล คือวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2546

องค์กรอื่นๆ ในประเทศไทย

องค์กรด้านการแพทย์ของไทยหลายองค์กรได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่แพทย์ ได้แก่

1. องค์กรของแพทย์เฉพาะทาง มีการมอบรางวัลแก่แพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ เช่น รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น รางวัลศัลยแพทย์ดีเด่น รางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น ฯลฯ เป็นต้น

2. องค์กรพิเศษและหน่วยงานต่างๆ ที่มีแพทย์ในสังกัดจำนวนมาก มีการมอบรางวัลต่างๆ เช่น สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบ “รางวัลคนดีศรีแพทย์ทหาร” เพื่อประกาศเกียรติคุณแพทย์ทหารที่เกษียณอายุราชการแล้ว และอาจเสียชีวิตแล้ว แต่มีผลงานดีเด่น สมควรได้รับการยกย่อง มี 3 สาขา คือ สาขาวิชาการและวิจัย สาขาบริหารจัดการ และสาขาการแพทย์ทหารและบริการสังคม มีพิธีมอบรางวัลในการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคม เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2553⁹

องค์กรเกี่ยวกับสุขภาพและองค์กรอื่นๆ ระดับนานาชาติ

องค์กรเกี่ยวกับสุขภาพและองค์กรอื่นๆ ระดับนานาชาติได้กำหนดให้มีรางวัลด้านสุขภาพ ได้แก่

1. องค์การอนามัยโลก (WHO) มีรางวัลต่างๆ¹⁰ ดังนี้

1.1 **Sasakawa Health Prize** ประกอบด้วยรูปปั้นเล็ก ๆ และเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐ มอบให้บุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน หรือองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐที่มีผลงานที่เป็นนวัตกรรมดีเด่นในการพัฒนาสุขภาพ

1.2 **Léon Bernard Foundation Prize** ประกอบด้วยเหรียญบรอนซ์ และเงิน 2,500 เหรียญ ฟรังค์สวิส มอบแก่บุคคลที่มีผลงานบริการดีเด่นด้านเวชศาสตร์สังคมทุก 2 ปี

1.3 **Ihsan Dogramaci Family Health Foundation Prize** ประกอบด้วย เหรียญ และใบประกาศเกียรติคุณ มอบแก่บุคคล กลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการบริการด้านสุขภาพครอบครัว มอบให้ทุก 2 ปี

1.4 **United Arab Emirates Health Foundation Prize** ประกอบด้วยประกาศนียบัตร แผ่นที่ระลึก และเงิน 40,000 เหรียญสหรัฐ มอบให้บุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน หรือองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐที่มีผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพ

1.5 **State of Kuwait Prize for Research in Health Promotion** มอบให้บุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน หรือองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐที่มีผลงานดีเด่น เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ รางวัลประกอบด้วยประกาศนียบัตร แผ่นที่ระลึก และเงินไม่เกิน 40,000 เหรียญสหรัฐ

1.6 **Dr LEE Jong-wook Memorial Prize for Public Health** มอบให้บุคคล กลุ่มบุคคล สถาบันหรือกลุ่มสถาบัน องค์กร หรือกลุ่มองค์กรของรัฐหรือไม่ใช่ของรัฐที่มีผลงานดีเด่นด้านสาธารณสุข รางวัลประกอบด้วยแผ่นที่ระลึก และเงินไม่เกิน 100,000 เหรียญสหรัฐ

จะมีพิธีมอบรางวัลเหล่านี้ในระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก

2. มูลนิธิบิลล์และเมลินดา เกตส์ กำหนดให้มีรางวัล ดังนี้

2.1 **Gates Award for Global Health**¹¹ เป็นเงินรางวัล 1,000,000 เหรียญสหรัฐ มอบให้องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสุขภาพของโลก เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2544

2.2 **Gates Vaccine Innovation Award**¹² เป็นเงินรางวัล 250,000 เหรียญสหรัฐ มอบให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาวัคซีน เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2555

3. **สหพันธ์ต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติ** (International Union against TB and Lung Disease) มีรางวัลสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัณโรคและสุขภาพปอด ปีละ 3 รางวัลๆ ละ 2,000

เหรียญสหรัฐ¹³

4. **มูลนิธิ Gairdner** ในประเทศแคนาดา มี **Canada Gairdner Global Health Award** มอบให้ผู้มีผลงานดีเด่นด้านสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา รางวัลประกอบด้วยใบประกาศเกียรติคุณ และเงิน 100,000 เหรียญแคนาดา¹⁴

5. **กระทรวงกลาโหม ประเทศสเปน** มี **Fidel Pages Mirave Prize** มอบให้ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการแพทย์ทหารทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2551¹⁵ รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 6,000 ยูโร รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 3,000 ยูโร

6. **มูลนิธิรางวัลแมกไซไซ** มีการก่อตั้งใน พ.ศ.2500 เพื่อเชิดชูเกียรตินายรามอน แมกไซไซ ประธานาธิบดีคนที่ 3 ของฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นแบบอย่างอันดีงามของการอุทิศตนทำงานบริการประชาชนในสังคมประชาธิปไตย มูลนิธิจะมอบ**รางวัลแมกไซไซ**แก่บุคคลและนิติบุคคลในเอเชีย ที่ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมใน 6 สาขา คือ บริหารรัฐกิจ บริการสาธารณะ ผู้นำชุมชน วารสารศาสตร์/วรรณกรรมและศิลปะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ สันติภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศ และผู้นำในภาวะฉุกเฉิน รางวัลประกอบด้วยเหรียญสดุดี และเงิน 50,000 เหรียญสหรัฐ มีพิธีมอบที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 31 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายแมกไซไซ¹⁶ รางวัลนี้เป็นเสมือนรางวัลโนเบลของเอเชีย

7. **คณะกรรมการสแกนดิเนเวีย** กำหนดให้มี**รางวัลโนเบล** เพื่อมอบแก่ผู้มีผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่โดดเด่น สร้างคุณประโยชน์แก่มนุษยชาติ ตามเจตจำนงของ นายอัลเฟรด โนเบล นักเคมีชาวสวีเดน มีสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/การแพทย์ วรรณกรรม สันติภาพ และเศรษฐศาสตร์ มีการมอบรางวัลทุกปีในวันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเสียชีวิตของ นายอัลเฟรด โนเบล รางวัลสาขาการแพทย์มีการมอบครั้งแรกใน พ.ศ. 2444 ที่เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน รางวัลประกอบด้วยเหรียญรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงิน 10 ล้านโครน (ราว 44 ล้านบาท)¹⁷

ข้อสังเกต

1. ผลที่ได้ของการมอบรางวัลคือการเชิดชูบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม ทำให้สังคมระลึกถึงและยกย่องวิชาชีพแพทย์ เป็นการทำการตลาดเพื่อผลทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพทย์ที่ได้รับรางวัลอาจจะไม่ดีเด่นที่สุด อาจมีแพทย์ที่ดีเด่นกว่า แต่ยังไม่มีการเสนอขอรางวัลให้

2. แพทย์คนเดียวอาจได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลหลาย

รางวัล เช่น นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ เลขาธิการมูลนิธิวิชาเทียมฯ ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น (ปี 2538) และรางวัลทุนสมเด็จพระวันรัต (ปี 2542) จากแพทยสมาคมฯ รางวัลมหิดล-ปีบราวน์ (ปี 2544) และรางวัลแมกไซไซ (ปี 2551)

3. รางวัลส่วนใหญ่มีการกำหนดให้มอบแก่บุคคล กลุ่มบุคคล บางรางวัลมอบให้แก่องค์กร

4. รางวัลอาจมีเพียงโล่หรือใบประกาศเกียรติคุณ แต่ส่วนใหญ่จะมีเงินรางวัลด้วย รางวัลระดับนานาชาติหลายรางวัลมีเงินรางวัลมากกว่า 1,000,000 บาท เช่น รางวัลแมกไซไซ รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล รางวัลโนเบล ฯลฯ เป็นต้น

5. ยังมีรางวัลอื่นๆ อีกมากมายที่ผู้สนใจสามารถสืบค้นได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

สุดท้ายนี้ขอให้กำลังใจแก่แพทย์และบุคลากรการแพทย์ให้ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของมวลมนุษยชาติวันหนึ่งท่านอาจมีโอกาสได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศตามที่กล่าวมาข้างต้น ขอยกพระปณิธานของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย มาเป็นข้อคิดและเตือนใจว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลากทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

เอกสารอ้างอิง

1. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. การรับสมัครผู้สมควรได้รับรางวัลและทุนต่างๆ ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. [ออนไลน์] 2555; [สืบค้น 22 เม.ย. 2555] เข้าถึงได้ที่: http://www.mat.or.th/admin/newsletter/files/Vol6_No3.pdf.
2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. แพทย์ดีเด่นในชนบท พุทธศักราช 2553. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2554.
3. สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. รางวัลแพทย์สตรีดีเด่น. [ออนไลน์] 2555; [สืบค้น 22 เม.ย. 2555] เข้าถึงได้ที่: <http://www.tnwa.or.th/topic.php?blogtype=8&group=2>.
4. มูลนิธิแพทย์ชนบท. รางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น. [ออนไลน์] 2555; [สืบค้น 22 เม.ย. 2555] เข้าถึงได้ที่: <http://www.moph.go.th/ngo/rdi/>.
5. คณิตา เลขะกุล. รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล. วารสารไทย 2552;30:33-7.
6. กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล. รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-ปีบราวน์. [ออนไลน์] 2555; [สืบค้น 22 เม.ย. 2555] เข้าถึงได้ที่: http://www.op.mahidol.ac.th/orra/orra_tha/research_info_bbrown.htm.
7. แพทยสภา. รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา. [ออนไลน์] 2555; [สืบค้น 22 เม.ย. 2555] เข้าถึงได้ที่: <http://www.tmc.or.th/gooddoctor.php>.
8. มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก. รางวัลบัณฑิตแพทย์ดีเด่น. [ออนไลน์] 2555; [สืบค้น 22 เม.ย. 2555] เข้าถึงได้ที่: <http://www.princemahidolfoundation.com/profiles/project.html>.
9. กองบรรณาธิการ. คนดีศรีแพทย์ทหาร. วารสารการแพทย์ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2552;1:8-9.
10. WHO. Awards. (Online) [Cited 2012 Jun 8]. Available at: <http://www.who.int/governance/awards/en/>.
11. Bill and Melinda Gates Foundation. Gates Award for Global Health. (Online) [Cited 2012 Jun 8]. Available at: <http://www.gatesfoundation.org/gates-award-global-health/pages/overview.aspx>.
12. Bill and Melinda Gates Foundation. Gates Vaccine Innovation Award. (Online) [Cited 2012 Jun 8]. Available at: <http://www.gatesfoundation.org/vaccines/pages/vaccine-innovation-award.aspx>.
13. International Union against TB and Lung Disease. Union Awards. (Online) [Cited 2012 Jun 8]. Available at: <http://www.theunion.org/index.php/en/conferences/union-awards>.
14. Gairdner Foundation. Canada Gairdner Global Health Award. (Online) [Cited 2012 Jun 8]. Available at: <http://old.gairdner.org/tonominate/globalheal>.
15. International Committee of Military Medicine. International Prize Fidel Pages Mirave. (Online) [Cited 2012 Jun 8]. Available at: <http://www.cimm-icmm.org/page/anglais/InternationalPrizeFidelPagesMiraveANG/5thInternationalPrizeFidelPagesMirave2012ANG.php>.
16. วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี. รางวัลรามอน แมกไซไซ. [ออนไลน์] 2555; [สืบค้น 22 เม.ย. 2555] เข้าถึงได้ที่: <http://isearch.avg.com/search>.
17. วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี. รางวัลโนเบล. [ออนไลน์] 2555; [สืบค้น 22 เม.ย. 2555] เข้าถึงได้ที่: <http://th.wikipedia.org/wiki>.

Awards for Thai Physicians and Medical Personnel Performing Outstanding Works

Boonterm Saengdidtha

Army Institute of Pathology, Phramongkutklao Medical Center, Bangkok, Thailand

A lot of health organizations and societies of medical profession designated awards for physicians who performed outstanding works in the field of health science. The awards for Thai physicians were explained in this article, but other medical and health personnel can apply for some of them. The awards of national level are outstanding physician awards of the Medical Association of Thailand, the Thai Medical Council, the Thai Medical Women's Association, the rural outstanding physician awards of the Faculty of Medicine Siriraj Hospital and the Rural Physician Foundation, etc. The awards of international level are Prince Mahidol Award, the WHO Awards, the Gates Awards, the Magsaysay Award, the Nobel Prize, etc. The history, candidate characteristics, selection process and components of each award are illustrated.

Key Words: ● Award ● Physician ● Outstanding work

RTA Med J 2012;65:137-41.

